



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
การสอบคัดเลือกจากลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี) และจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2566
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	สถานที่ปฏิบัติงาน	ผลการคัดเลือก
1	นาย	กฤษ์เพชร	มะทะการ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์	ผ่านการคัดเลือก
2	นาย	รณกร	โทนะพันธ์		ผ่านการคัดเลือก
3	นาย	พงษ์พัฒน์	บุญสุข		ผ่านการคัดเลือก
4	นาย	อนุศิษฐ์	ปานดำ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	ผ่านการคัดเลือก
5	นาย	นัทธพงศ์	ขำมี	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก	ผ่านการคัดเลือก
6	นาย	นิพพิชฌน์	ปริตติศิลป์		ผ่านการคัดเลือก
7	นาย	ภาณุพงษ์	ใจแก้ว		ผ่านการคัดเลือก
8	นาย	สุพศิน	อยู่บ้านคลอง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร	ผ่านการคัดเลือก
9	นาย	วัชพล	เป็ก้า		ผ่านการคัดเลือก
10	นาย	ณัชนนท์	ดวงบรรเทา		ผ่านการคัดเลือก
11	นาย	ภาณุวัฒน์	ปิ่นทอง		ผ่านการคัดเลือก
12	นาย	พีระพันธ์	ธนูอินทร์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่	ผ่านการคัดเลือก
13	นาย	พิธิวัฒน์	วังคีรี		ผ่านการคัดเลือก
14	นาย	ธีรตนย์	ทิพย์ศ		ผ่านการคัดเลือก
15	นาย	จาตุรนต์	สนใจ		ผ่านการคัดเลือก
16	นาย	สิทธิชัย	แสงคำมี	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย	ผ่านการคัดเลือก
17	นาย	ธนพล	อ้อมเอิบ		ผ่านการคัดเลือก
18	นาย	เชิดศักดิ์	สีเสื่อ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	ผ่านการคัดเลือก
19	นาย	พิเชษฐ์	รัตมี	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการคัดเลือก
20	ว่าที่ ร.ต.	ทัตพงศ์	ภูโต	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ผ่านการคัดเลือก
21	นาย	วงศกร	หงสารกุล		สำรองอันดับที่ 1
22	นาย	สิริพงษ์	บุญสุข		สำรองอันดับที่ 2
23	นาย	ทศพล	แก้วน้อย		สำรองอันดับที่ 3
24	นาย	พงศธร	นวลจิ้น		สำรองอันดับที่ 4
25	นาย	ณัฐวุฒิ	คำภิระแปง		สำรองอันดับที่ 5
26	นาย	ธนนท์	กันธิยะ		สำรองอันดับที่ 6